



## พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 1 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ณ เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9



## มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือรับทุน สกว.

วันที่ 7 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เพื่อดำเนินโครงการ “การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา



### การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพ การศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2562 โดย ผศ.นทีชัย ผัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการตามวาระ ดังนี้ เรื่องแจ้งเพื่อทราบคือ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561 (ตามตัวบ่งชี้ สกอ.) และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ 1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และมีการประชุม Conference ร่วมกับงานประกันคุณภาพของพื้นที่ด้วย



### สาขาวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญ สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายยรรยง เฉลิมแสน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่





## นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

นายธีระพงษ์ พุทธิมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2561 โดยวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเหรียญรางวัลเหรียญดี แก่ นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561



## มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือการทำวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อดำเนินโครงการ

“การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอมแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินโครงการ “การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 (15 สิงหาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2562) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยจัดการงานวิจัย มทร.ล้านนาร่วมกับคณาจารย์ ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของคนพื้นที่รวบรวมข้อมูล และนำเสนอโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 11 โครงการ





## ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนาร่วมเสวนาการปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ

วันที่ 8 มกราคม 2562 ผศ.ดร.พีระ จุ๋นน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายวรวุฒิ เพชรดี นายกสโมสรณ์ศึกษาและอุปนายกสโมสรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ" โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง และ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุมมั่งคั่งอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





## ทิศทางอุดมศึกษา วิฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0

วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอุดมศึกษา วิฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และกระจายสัญญาณในระบบ VDO Conference ไปยัง มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ สำหรับการบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบอุดมศึกษาในด้านต่างๆ และเพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน มทร.ล้านนา ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาและเพื่อส่งต่อการบริหารแก่สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่โดยเร็วที่สุด โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง



## พิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี

วันที่ 15 มกราคม 2562 นางสุพินา พึ่งทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



## งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 11 มกราคม 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เวลาที่กลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลกซึ่งภายหลังการแสดงเสร็จสิ้นแล้ว อาจารย์สุรียพร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยทีมงานนักแสดง ได้รับมอบกระเช้าที่ระลึกจากนางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการแสดงดังกล่าวฝึกซ้อมและควบคุมโดยนายวายุกร เกตุน้อย



### คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา นำน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2562 รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อ.ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองการศึกษา รศ.ดร. เกชา คุหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย เข้าพบนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวิชรพงษ์ โพธิ์สูง นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการน่าน เพื่อขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งเข้าร่วมหารือการบริหารราชการ ของมหาวิทยาลัยและภารกิจที่มหาวิทยาลัย ที่ได้มีการมีการประสานงานร่วมกับจังหวัด และการบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภารกิจการจัดงาน เกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระหว่าง วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 นี้



### กิจกรรมการแถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2”

วันที่ 14 มกราคม 2562 มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2” โดย รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคุณสำราญ รุจิรณลักษณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) รศ.ดร.เกชา คุหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คุณประทุม จิณเสน เครือข่ายประสานงานบริษัทประชารัฐ คุณประทีป นันทสาร ตัวแทนจากปศุสัตว์จังหวัด คุณชัชวาล ณะชว่าง ตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัด คุณเวณิการ์ เหลืองเจริญรัตน์ ตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัด คุณอังคณา ผลาอาด ตัวแทนจากเกษตรจังหวัด คุณอดิศร ชุ่มอินทร์ ตัวแทนจากกสิกรไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 2 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดงานให้กับสื่อมวลชนและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดน่านได้ทราบและเชิญชวนเข้าร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน



## ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาฯ เข้าการตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 8 มกราคม 2562 พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก



## เวทีประลองมินิวิทย์สัปดาห์รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 3 มกราคม 256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และจัดการแข่งขันมินิวิทย์สัปดาห์ ครั้งที่ 3 ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีทีมเข้ารอบ 4 ทีมซึ่งหัวข้อในวันนี้คือ "กลมๆกลิ้งๆให้ต่อเนื่อง" ซึ่งโจทย์กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันประดิษฐ์กลไกลูกกลมกลิ้งเพื่อเจาะ ลูกโป่ง โดยต้องมีลูกกลมกลิ้งอย่างน้อย 5 ขั้นตอนตามที่กำหนด ได้แก่ กลิ้ง, กระแทบ, กระดก, ตก, ล้มและปล่อยลูกกลม ได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งต้องมีความต่อเนื่องตลอดเวลา ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 นาที โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Accidentally 1 จาก โรงเรียนตากพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Accidentally 2 จาก โรงเรียนตากพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมดอกสน B จาก โรงเรียนพบพระพิทยาคม
- รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ได้แก่ ทีมดอกสน C จาก โรงเรียนพบพระพิทยาคม





## สานสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 ผศ.ดร.นิวัตร มูลป่า รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วย ผศ.สิทธิชัย จินะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชาพลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ โรงอาหารเก่า ซึ่งจัดขึ้นภายหลังพิธีทำบุญในวันคล้ายวันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน และมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิกออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาบุคลากร เพื่อสร้างความคุ้นเคยแต่ละหน่วยงาน สร้างรอยยิ้ม และในเวลา 16.30 น. ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ โดยมีการแจกรางวัลและชิงโชครับของขวัญชิ้นใหญ่จากมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร สร้างความสนุกสนาน สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน



## หลักสูตรวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest ปีที่ 11/61 by A.P. Honda

วันที่ 23 มกราคม 2562 หลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest ปีที่ 11/61 by A.P. Honda โดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาดได้ส่งแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน และได้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ทีมได้แก่ ทีม THE POWER OF TRAVEL, ทีม RETORONA SHIKO, ทีม RMUTL CR และ ทีม Beautiful Style (สวย เฉียบ แบบมีสไตล์) ซึ่งภายในงานพบกับกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ หมวกกันน็อก เสื้อยืด เสื้อแจ็กเก็ต กระเป่า กระติกน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การแสดงเปิดตัวผลิตภัณฑ์รถ All New Honda Super Cub (2018) และ Honda Scoopy i 2018 บริการตรวจเช็คสภาพรถ ฟรี 10 รายการ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ ในราคาพิเศษ ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย



### งานเกษตรราชชมงคล ลำปาง 2562

มทร.ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานเกษตรราชชมงคล 62 เพื่อเป็นการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบและร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น ประกอบด้วย ประกอด้วย ประกอด้วย การแข่งขันไก่แจ้ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เกมส์และซุ่มความรู้จากพี่ ๆ นักศึกษา ๓ คณะ เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร จำหน่ายไข่ไก่สดจากฟาร์มราชชมงคล ราคาฟองละ ๒ บาท จำหน่ายปลานิลสด แจกไอศกรีมนมสด ไอศกรีมหลอดนมสด ชม ชิม ซ้อปลิ้นค้าเกษตร จำหน่ายอาหาร ขนมจากพี่ ๆ นักศึกษา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร



### นศ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุปานายาง

วันที่ 3 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 2 มทร.ลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุปานายาง ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง สำหรับโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่า “จิตอาสา” และ “จิตสำนึกเพื่อชุมชน” ซึ่งนักศึกษา ร่วมพัฒนาวัด อาทิ ทำความสะอาดวัด ตรวจสอบ แก้ไขและเปลี่ยนหลอดไฟภายในวัด เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียน ด้านจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำคัญยิ่ง ที่จะต้องให้นักศึกษาเริ่มมีสำนึกจิตอาสา เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น ผู้นำสังคมอย่างมีจิตสำนึกต่อไป